

IDENTIFYING AND FIGHTING WITH ENEMY FORCES DISRESPECTING THE HISTORY OF THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM TODAY

Nguyen Van Duc

Academy of Politics region I

ARTICLE INFO		ABSTRACT
Received:	06/7/2024	The History of the Communist Party of Vietnam is a science that has the function of cognitive education and prediction. With its functions and tasks, the History of the Communist Party of Vietnam propagates, educates officials, party members and people about traditions and fosters revolutionary and sentiment for them. Today, enemy forces seek every way to defame, distort, sabotage, and deny the role and contributions of the Communist Party of Vietnam. The article focuses on clarifying issues which enemy forces distort the History of the Communist Party of Vietnam and solutions to fight against such distortions. The study uses historical and logical methods, combined with analysis and evaluation of documents, historical events methods to clarify the research content. The research results provide scientific arguments to fight and refute false allegations and distortions of the History of the Communist Party of Vietnam.
Revised:	17/9/2024	
Published:	17/9/2024	
KEYWORDS		
Solutions		
Disrespecting		
Fighting		
The History of the Communist Party of Vietnam		
Enemy forces		

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC THỂ LỰC THÙ ĐỊCH XUYÊN TẠC LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HIỆN NAY

Nguyễn Văn Đức

Học viện Chính trị khu vực I

THÔNG TIN BÀI BÁO		TÓM TẮT
Ngày nhận bài:	06/7/2024	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một khoa học có chức năng nhận thức giáo dục và dự báo. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hiện nay, các thể lực thù địch tìm mọi cách để bôi nhọ, xuyên tạc, chống phá, phủ nhận vai trò, đóng góp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài báo tập trung làm rõ những vấn đề mà các thể lực thù địch xuyên tạc Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những giải pháp đấu tranh chống lại sự xuyên tạc đó. Nghiên cứu sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp logic, kết hợp với phương pháp phân tích, đánh giá tài liệu, sự kiện lịch sử để làm rõ vấn đề nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đưa ra được những luận cứ khoa học để đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày hoàn thiện:	17/9/2024	
Ngày đăng:	17/9/2024	
TỪ KHÓA		
Giải pháp		
Xuyên tạc		
Đấu tranh		
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam		
Các thể lực thù địch		

DOI: <https://doi.org/10.34238/tnu-jst.10713>

Email: quangduc87@gmail.com

1. Giới thiệu

Đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch là việc làm cần thiết nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng như sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Công trình của Hội đồng Lý luận Trung ương [1] và [2] đưa ra những luận cứ khoa học phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng của Đảng cũng như sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Tác giả Trần Tăng Khởi [3] nhấn mạnh phải hiểu đúng giá trị lịch sử của cách mạng Tháng Tám năm 1945, không thể “nhầm lẫn” hoặc cố tình đánh tráo khái niệm “nghệ thuật chớp thời cơ” tài tình của Đảng ta với “sự ăn may của lịch sử”. Trong nghiên cứu của mình, tác giả Nguyễn Thị Hồng Mai [4] đã làm rõ chủ trương của Đảng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng từ năm 1986 đến năm 1996 với những chủ trương và giải pháp cụ thể. Cùng với đó, tác giả Vũ Văn Hiền [5] và [6] tập trung làm rõ những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và đưa ra những luận cứ khoa học nhằm phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tác giả Nguyễn Danh Tiên, Trịnh Thị Hồng Hạnh [7] chỉ ra những luận điệu sai trái về cuộc kháng chiến chống Mỹ của các thế lực thù địch; từ đó đưa ra những luận cứ phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch cho rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam là “nội chiến”. Bên cạnh đó, việc giảng dạy lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng được tập trung làm rõ trong công trình của tác giả Trịnh Thị Hồng Hạnh [8]. Tác giả Phạm Đức Kiên, Lê Thị Chiên [9] đã khái quát quá trình bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch với những kết quả và kinh nghiệm cụ thể được rút ra từ hoạt động thực tiễn. Nhằm tăng cường đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, tác giả Mai Đức Ngọc [10] nhấn mạnh những định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn những quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội.

Như vậy, nhận diện và đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là việc làm cần thiết có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc. Trên cơ sở kế thừa và phát triển những công trình nghiên cứu trước, bài báo tập trung làm rõ những nội dung mà các thế lực thù địch chống phá, xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, bài viết đưa ra một số giải pháp đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện bài báo, tác giả chủ yếu sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp logic để nghiên cứu tài liệu, sự kiện lịch sử, làm rõ vấn đề, nội dung nghiên cứu. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng một số phương pháp khác như: phân tích, tổng hợp, thống kê nhằm làm rõ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và đưa ra các giải pháp đấu tranh chống lại sự xuyên tạc Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Những nội dung mà các thế lực thù địch xuyên tạc Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Hiện nay, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm mưu và hành động chống phá cách mạng Việt Nam. Một trong những thủ đoạn của các thế lực thù địch là tấn công vào Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc các vấn đề lịch sử cách mạng Việt Nam cũng như thế giới. Sau khi mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng mạnh mẽ hơn. Họ cho rằng “chủ nghĩa Mác-Lênin là sai lầm, sai lầm từ trong bản chất chứ không phải do nhận thức và vận dụng sai”. Chủ nghĩa Mác-Lênin không phải là sản phẩm của thực tiễn cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam là “một sai lầm của lịch sử”, “đã kìm hãm sự phát triển của đất nước”. Họ xoáy vào một số

sự kiện cũng như giai đoạn lịch sử có những đánh giá sai lệch, hoặc thổi phồng những sai lầm khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nhằm phủ nhận những thành quả cách mạng của nhân dân, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng [1]. Họ tung những luận điệu cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam dựa trên nền tảng tư tưởng “du nhập”, “vay mượn” từ bên ngoài; Việt Nam chủ trương lập “Liên bang Đông Dương” do người Việt Nam “thống trị”; Việt Nam đã “độc lập từ tháng 3-1945”, những người cộng sản Việt Nam và “Việt Minh cướp công” trong cách mạng tháng Tám năm 1945 [3]. Họ thổi phồng những sai lầm của Đảng trong cải cách ruộng đất, đánh giá sai lệch về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968)... Họ đánh giá phiến diện về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước đổi mới, cho rằng cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp là đặc trưng của chủ nghĩa xã hội, từ đó thổi phồng những hạn chế của cơ chế đó, phủ nhận tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội; cho rằng việc thực hiện cơ chế thị trường hiện nay là đang đi theo con đường tư bản chủ nghĩa... [4].

Ngoài ra, các thế lực thù địch còn xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận vai trò cũng như công lao, đóng góp của các lãnh tụ của Đảng. Chúng còn cho rằng một số cán bộ, đảng viên của Đảng thiếu bản lĩnh chính trị, không chịu tu dưỡng, rèn luyện bản thân, vì lợi ích cá nhân đã phản bội cách mạng, phản bội nhân dân, suy thoái về đạo đức, phẩm chất cách mạng, phạm phải những sai lầm, khuyết điểm cũng như vi phạm pháp luật,... Họ cho rằng tình trạng này là phổ biến mà nguyên nhân dẫn đến điều này là do bản chất của công tác tổ chức cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam [5].

Chúng còn đồng nhất tổ chức Tôrốt-xki-tơ với Đảng cộng sản, từ đó cho rằng Đảng Cộng sản Đông Dương một thời kỳ “tồn tại trong sự mâu thuẫn”. Họ phủ nhận tính đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cho rằng đó chỉ là “ăn may” khi đã có một “khoảng trống quyền lực” mà không có sự chỉ đạo thống nhất. Một số quan điểm còn biện luận, Việt Nam không cần thiết phải tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Việt Nam vẫn có thể thống nhất đất nước theo mô hình của nước Đức ở châu Âu. Cho rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là cuộc “nội chiến”, “Cuộc chiến tranh Việt Nam thực chất là không cần thiết và hoàn toàn có thể tránh khỏi” [7]. Gần đây, còn có những ý kiến “đánh giá lại lịch sử”; ngại viết, ngại nói về lịch sử Đảng, cho rằng viết về Đảng là “không khách quan”, “không khoa học”, đòi xem xét, đánh giá lại những vấn đề lịch sử, thậm chí còn cho những nhân vật phản diện cũng là những “người yêu nước”... [6]

Những quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch trên được diễn ra liên tục, lặp đi lặp lại, kéo dài với nhiều hình thức, biểu hiện khác nhau, vừa ráo riết vừa âm thầm như: sách báo; phim ảnh; kỷ yếu hội thảo... được che đậy dưới chiêu bài “khách quan”, “khoa học”. Đặc biệt, hiện nay, các thế lực thù địch lợi dụng triệt để không gian mạng cũng như mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền sai sự thật những vấn đề lịch sử, nhằm gây hoang mang, dao động, hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc cũng như phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam [5]. Vì vậy, việc đưa ra những giải pháp đấu tranh chống xuyên tạc Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là việc làm cần thiết.

3.2. Một số giải pháp đấu tranh chống xuyên tạc Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

Trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành chủ trương, nghị quyết đấu tranh chống xuyên tạc Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 18-1-2018, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Chỉ thị nhấn mạnh: phải chủ động đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng ta. Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết chủ trương: tập trung lãnh đạo phản bác những luận điệu phủ nhận những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng; đấu tranh chống xuyên tạc lịch sử, phản bác các luận điệu “viết lại lịch sử” hạ bệ thần tượng, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cấp cao. Những Chỉ thị, Nghị quyết trên xác định nội dung, phương hướng đấu tranh chống xuyên tạc

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam như sau: đây là cuộc đấu tranh lâu dài, nhiều khó khăn, phức tạp, cũng như không khoan nhượng. Cuộc đấu tranh này đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của hệ thống chính trị cũng như sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân. Cuộc đấu tranh này phải gắn với việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn với đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, việc đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như lịch sử cách mạng phải được tiến hành kiên trì, chủ động, kịp thời và có sức thuyết phục cao [1]. Để thực hiện được quan điểm, phương hướng trên, Đảng ta cần phải thực hiện tốt những giải pháp sau:

Thứ nhất, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc đấu tranh chống xuyên tạc Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam phản ánh những chặng đường lịch sử và hoạt động đấu tranh của Đảng, trong đó có cả những thành công cũng như sai lầm, khuyết điểm. Vì vậy, việc nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lịch sử, rút ra những kinh nghiệm lịch sử, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng là vấn đề đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có một bộ phận, cán bộ, đảng viên do ý thức chính trị kém, vì những lợi ích vật chất mà sẵn sàng làm tay sai cho các thế lực phản động, chống phá cách mạng Việt Nam, đưa ra những luận điệu xuyên tạc, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, nói xấu chế độ. Do đó, để phòng ngừa, đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thì cần phải chú trọng việc giáo dục, nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Giáo dục để mỗi người tự giác nhận thấy việc đấu tranh chống các luận điệu sai trái là nhiệm vụ của bản thân mình. Tự bản thân tích cực đấu tranh sẽ góp phần vào việc ngăn chặn, đẩy lùi các luận điệu xuyên tạc một cách hiệu quả và lâu dài [8].

Thứ hai, tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Để tạo dựng niềm tin và ý thức tự giác đấu tranh chống lại những xuyên tạc Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thì nhiệm vụ quan trọng và bền vững nhất đó là nghiên cứu đầy đủ, toàn diện về sự ra đời của Đảng cũng như quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng từ khi được thành lập cho đến nay. Ngoài ra, trong nghiên cứu Lịch sử Đảng hiện nay vẫn còn những “khoảng trống”, “tồn đọng” lịch sử, những thông tin chưa được công bố rộng rãi mà các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để “công kích” chống phá sự lãnh đạo của Đảng. Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu toàn diện, khách quan những vấn đề lịch sử, đưa ra những kết luận cụ thể, rõ ràng nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến nhân dân là việc làm cần thiết trong cuộc đấu tranh chống xuyên tạc Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hiện nay, việc nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng được Đảng, Nhà nước chú trọng và đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, cũng như sự chống phá của các thế lực thù địch, công tác nghiên cứu lịch sử Đảng cần phải được quan tâm, đầu tư hơn nữa. Cùng với việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Việc tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng kết hợp với tuyên truyền lịch sử dân tộc, phải mở rộng đối tượng đến mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ. Đối với ngành giáo dục, cần phải đưa môn học lịch sử Đảng vào giảng dạy ở các cấp học với nội dung, phương pháp phù hợp với từng đối tượng; từ biên soạn nội dung, thời gian giảng dạy đến chú trọng đào tạo, tuyển chọn giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, phương pháp giảng dạy... Nội dung, phương pháp giáo dục cần được mở rộng, sáng tạo hơn, không chỉ truyền dạy theo kiểu “áp đặt”, mà còn phải lồng ghép hình ảnh, video, thăm quan thực tế... [8].

Ngoài ra, công tác tuyên truyền về lịch sử Đảng đối với đồng bào các dân tộc ít người, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đạo cần được đẩy mạnh và đầu tư thỏa đáng, nhằm ngăn chặn

sự xâm nhập của những tư tưởng thù địch, chia rẽ, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Cùng với đó, cần phải tăng cường nghiên cứu các nhân vật, lịch sử địa phương nhằm vun đắp tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy niềm tin của các đồng bào dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng. Đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài và nhân dân thế giới, chú trọng đầu tư, đổi mới, đa dạng nội dung và hình thức tuyên truyền lịch sử Đảng. Đây là nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi các luận điệu xuyên tạc lịch sử Đảng do thiếu thông tin, thiếu tri thức về lịch sử Đảng. Hình thức tuyên truyền là thông qua báo chí, đài phát thanh, truyền hình đối ngoại cũng như các báo, đài tiếng Việt ở nước ngoài để đồng bào có cái nhìn đúng đắn khách quan về Việt Nam.

Thứ ba, phát huy những giá trị, kinh nghiệm lịch sử, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đất nước trong tình hình mới.

Lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam là lịch sử hình thành, lãnh đạo cách mạng của Đảng từ khi thành lập đến nay. Đó không chỉ là những giá trị lịch sử, những kinh nghiệm của riêng Đảng mà còn là một biểu tượng của Việt Nam. Do đó, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc lịch sử Đảng một cách hiệu quả, làm cho những giá trị của lịch sử Đảng trở thành hiện thực, có sức sống, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước là việc làm cần thiết.

Ngoài ra, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay là từ sự hạn chế về kiến thức lịch sử, hạn chế trong nhận thức lý luận về mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến những luận điệu xuyên tạc lịch sử Đảng mà chủ thể xuyên tạc là những phần tử đảng viên, cán bộ thoái hóa, biến chất. Vì vậy, đấu tranh chống xuyên tạc Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ nghiên cứu làm rõ những vấn đề, sự kiện lịch sử còn “khoảng trống”, những vấn đề “nhạy cảm” mà còn phải làm rõ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội cũng như con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây cũng là giải pháp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam cho mọi hành động [2].

Thứ tư, nhận diện và phân loại đối tượng để có hình thức đấu tranh phù hợp.

Đối tượng chống phá, xuyên tạc lịch sử Đảng hiện nay khá đa dạng và phức tạp, nên việc phân loại đối tượng cũng khá phức tạp và gặp nhiều khó khăn. Các thế lực thù địch hiện nay chủ yếu sử dụng mạng xã hội cũng như không gian mạng để tuyên truyền, nói xấu, kích động, xuyên tạc Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, chúng ta cũng phải sử dụng tốt không gian mạng để phản bác, đấu tranh với các luận điệu sai trái cũng như tuyên truyền về lịch sử Đảng. Trong quá trình đấu tranh cần phải kết hợp chặt chẽ, linh hoạt các biện pháp, đối với những đối tượng cầm đầu, ngoan cố chống đối cần phải cương quyết nghiêm trị. Đối với những đối tượng a dua, theo đuôi, thiếu hiểu biết không phải là thù địch thì phải phân loại, giáo dục, thuyết phục, đấu tranh mềm dẻo, có lý, có tình. Kết hợp giữa đấu tranh trực tiếp (thông qua gặp gỡ, trao đổi trực tiếp hoặc xử lý bằng ngoại giao, pháp lý...) với đấu tranh gián tiếp (thông qua tổ chức, cơ quan quản lý đối tượng). Thực hiện đấu tranh bằng các biện pháp nghiệp vụ của ngành an ninh, hợp tác quốc tế trong xử lý, truy bắt các đối tượng chống đối... [9].

Thứ năm, nâng cao hơn nữa chất lượng các bài viết, nội dung đấu tranh chống xuyên tạc Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các bài viết cần phải xác định rõ nội dung đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc, đưa ra những luận cứ khoa học để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Như vậy, bài viết mới tập trung đúng đối tượng và thuyết phục được người đọc. Nội dung bài viết phải thể hiện được chính kiến của bản thân, lập luận phải chặt chẽ, khách quan và khoa học. Các đối tượng xuyên tạc Lịch sử Đảng thường đưa ra những dẫn chứng bị xuyên tạc, bóp méo; từ đó lập luận, ngụy biện làm thay đổi bản chất. Vì vậy, để chống lại những luận điệu này, các tác giả bài viết cần phải đưa ra được những luận cứ khoa học chặt chẽ, khách quan, trung thực, logic để mọi người, kể cả thế lực chống đối cũng phải thừa nhận sự thật lịch sử. Ngoài ra, trong quá trình đấu tranh phải có thái

độ đúng đắn, phê bình có trí tuệ, ứng xử phải có văn hóa. Như vậy, mới làm cho các thế lực thù địch tâm phục, khẩu phục và cảm hóa được người khác tin theo [9].

Thứ sáu, xây dựng tổ chức, lực lượng đấu tranh với các thế lực xuyên tạc Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.

Đối với tổ chức lực lượng, cần phải xây dựng đội ngũ các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành để đấu tranh chống lại các quan điểm, sai trái, thù địch, xuyên tạc trên mặt trận văn hóa – tư tưởng. Đối với chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam phải đào tạo được những cán bộ giỏi về chuyên môn, có kỹ năng, phương pháp đấu tranh phù hợp, có tinh thần, bản lĩnh chính trị vững vàng. Cần có những cơ chế riêng, đặc thù nhằm đào tạo, bồi dưỡng với những người tham gia đấu tranh xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của các nhân chứng lịch sử trong việc đấu tranh chống xuyên tạc Lịch sử Đảng.

Cùng với đó, phải xây dựng lực lượng chuyên trách về nội dung, gồm các nhà khoa học có kiến thức chuyên môn sâu về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh học cũng như hiểu biết về các chuyên ngành khác. Bởi vì, các thế lực thù địch không chỉ đơn thuần xuyên tạc, đề cập tới riêng lịch sử Đảng mà còn liên quan đến rất nhiều các vấn đề khác, các ngành khoa học khác. Vì vậy, để đấu tranh chống lại sự xuyên tạc về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, phải huy động, tập hợp được đông đảo các nhà khoa học ở các ngành, các lĩnh vực khác nhau, từ đó đưa ra các luận cứ khoa học đúng đắn, sắc bén phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch [9].

Thứ bảy, thực hiện tốt việc hợp tác quốc tế trong việc đấu tranh chống xuyên tạc Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong quá trình hội nhập hiện nay, cần phải tăng cường công tác tuyên truyền đối ngoại, giới thiệu về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đến đông đảo các quốc gia trên thế giới. Đẩy mạnh việc cung cấp thông tin, quảng bá hình ảnh của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế để tăng cường hiệu quả thông tin đối ngoại. Tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở ngoài nước hoặc những người nước ngoài đến Việt Nam để du lịch cũng như khám phá, hiểu biết rõ hơn về đất nước, con người Việt Nam và truyền thống văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc nghiên cứu khoa học, nhất là khoa học lịch sử Việt Nam để các nhà khoa học trên thế giới hiểu rõ hơn về lịch sử Việt Nam. Làm tốt công tác quản lý pháp luật đối với các mạng xã hội đang được sử dụng phổ biến ở Việt Nam như: Google, Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram, Twitter... Yêu cầu các công ty cung cấp mạng xã hội phải ngăn chặn, xóa bỏ những thông tin sai lệch, xuyên tạc về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Các cơ quan nhà nước cũng cần phải tích cực rà soát, bổ sung, sửa đổi những quy định pháp luật để phù hợp hơn với pháp luật cũng như thông lệ quốc tế [10].

4. Kết luận

Lịch sử Đảng Cộng sản nói riêng, Lịch sử dân tộc Việt Nam nói chung là vấn đề thiêng liêng của Đảng, của dân tộc. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định và đề cao công tác tuyên truyền, giáo dục trong Đảng, trong Nhân dân về truyền thống yêu nước cũng như tinh thần cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá, xuyên tạc, bóp méo sự thật lịch sử. Vì vậy, việc nhận diện đúng những nội dung mà các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là việc làm hết sức cần thiết. Từ đó, bài báo đưa ra bảy giải pháp đấu tranh chống lại những xuyên tạc Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Những giải pháp trên đây là những giải pháp cụ thể, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, đòi hỏi phải thực hiện tổng thể, đồng loạt mới phát huy được hiệu quả trong việc đấu tranh chống xuyên tạc Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES

- [1] Central Theoretical Council, *Arguments to criticize wrong and enemy views*. Truth National Political Publishing House, Hanoi, 2014.

-
- [2] Central Theoretical Council, *Criticizing wrong views, protecting the ideological foundation of the Communist Party of Vietnam's Platform and guidelines*. Truth National Political Publishing House, Hanoi, 2015.
- [3] T. K. Tran, "Must properly understand the historical value of the August 1945 revolution - cannot "confuse" or deliberately exchange our Party's financial concept of "art of opportunism" with "historical luck"," *Communist Review*, no. 9, pp. 34-38, 2020.
- [4] T. H. M. Nguyen, "The Party's policy in fighting against wrong and enemy views and protecting ideological foundations (1986 - 1996)," *Journal of Vietnam Communist Party's History*, no. 8, pp. 55-61, 2020.
- [5] V. H. Vu, *Some arguments refute wrong, hostile views, and sabotage the 13th Party Congress*, vol. 2, Truth National Political Publishing House, Hanoi, 2021.
- [6] V. H. Vu, *Some arguments refute wrong, hostile views, and sabotage the 13th Party Congress*, vol. 1, Truth National Political Publishing House, Hanoi, 2020.
- [7] D. T. Nguyen and T. H. H. Trinh, "Criticizing wrong views and distorting the resistance war against the US to save the country of the Vietnamese people is "civil war"," *Communist Review*, no. 4, pp. 44-50, 2022.
- [8] T. H. H. Trinh, "Teaching Party history while protecting the Party's ideological foundation," *Journal of Political Theory*, no. 4, pp. 90-95, 2022.
- [9] D. K. Pham and T. C. Le, "Protecting the Party's ideological foundation, fighting against wrong and hostile views: Some results and experiences," *Journal of Vietnam Communist Party's History*, no. 03, pp. 70-75, 2020.
- [10] D. N. Mai, *Orientations and solutions to protect the Party's ideological foundation, fight to prevent wrong and hostile views on social networks*. Truth National Political Publishing House, Hanoi, 2021.